

**ข่าวสด** หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ **Khaosod** สื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง ยอดติดตามมากที่สุดกว่า 20 ล้าน ฟอลโลเวอร์ส ยอดวิววิดีโอสูงสุดในประเทศ ฉบับนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2567 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง...● ประเทศต้องเดินหน้าสภาผู้แทนฯ ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 วินิจฉัยให้ **เศรษฐา ทวีสิน** พ้นจากตำแหน่งนายกฯ โทษฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีแต่งตั้ง **พิชิต ชื่นบาน** เป็นรัฐมนตรี...● จากนี้รองนายกฯ



อันดับ 1 **ภูมิธรรม เวชยชัย** จะรักษาการนายกฯ เช่นเดียวกับ ครม. ทั้งคณะอยู่ในสถานะรักษาการ รอจนกว่าจะได้นายกฯ คนใหม่อย่างเป็นทางการ...● รักษาการนายกฯ “**ภูมิธรรม**” อยู่ระหว่างนำทีมกระทรวงพาณิชย์ เยือนคาซัคสถาน ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตขนาดใหญ่อันดับ 2 มีน้ำมัน-ก๊าซมหาศาล และยังเป็นประตูเชื่อมประเทศ “สถาน” ทั้งหลาย อุซเบก-ทาจิกิสถาน-คีร์กีซ-เติร์ก ตลาดใหม่ไทยแลนด์...● อีก รมต. **สุทิน คลังแสง** หนีบปลัดกลาโหม-ผบ.ทหารสูงสุด เยือน

อเมริกา ตามคำเชิญ รมว.กลาโหมสหรัฐ กำหนดกลับ 25 ส.ค. มาสรุป **เอฟ16** ของสหรัฐ หรือ **กริฟเพ่น** ของสวีเดน ใครเข้าวินบินรบฝูงใหม่ทัพฟ้าไทย โดยผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจ คือออกปั้งขึ้นซึ่งนำหนักประกอบการตัดสินใจ...● นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ส่งรอง ผบ.ตร. **กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร** จับมือ กสทช. **ณัฐธร เพระาสุนทร** ลุยตัดสายแก๊งคอลฯ ส่งสัญญาณเข้มๆ ขึ้นๆ ไปยังฝั่งเพื่อนบ้าน เกิดปฏิกริยาขานรับ **ป้อ ทองจัน มะณีไซ** เจ้าแขวงบ่อแก้ว กับ **จ้าวเห่วย** ประธาน

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 16 สิงหาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12315

หน้า: 3(ขวา)

Col.Inch: 52.45

Ad Value: 81,297.50

PRValue (x3): 243,892.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเข้ม

เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ จัดประชุมใหญ่ “กำจัดแก๊ง  
กอลข้ามชาติ” บนแผ่นดินลาว...● ประจวบเหมาะ 15 ส.ค. สอนไช  
สีพันดอน ผู้นำลาวมาเยือนทำเนียบรัฐบาลไทยที่กรุงเทพฯ จากนั้น  
16 ส.ค. ไทยจัดประชุมความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างที่เชียงใหม่ ปัญหา  
คอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ-ยาเสพติด-ค้ำมนุษย์-มลพิษทางอากาศ คือ  
หัวข้อหลักบนโต๊ะผู้นำ...● แวดวงราชการระดมกระชวย อรรถิษฐ์  
สัมพันธรัตน์ ว่าที่ปลัดมหาดไทย ศุภชัย ปทุมนากุล ว่าที่ปลัดการ  
อุดมศึกษา ขึ้นชี 11 ตั้งแต่อายุ 53 สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่เติบโต  
ได้โดยไม่เกี่ยงช่วงวัย...● ข่าวชั้น คนเข้ม วันนี้, 08.30 น. ธานี  
สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม สัมมนารับฟังความคิด  
เห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ.2569  
ที่ห้องศิวะ โรงแรมอัศวินฯ...● 10.30 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.  
ยุติธรรม ร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “ถอดบทเรียน 2 ทศวรรษไฟใต้ :  
เพื่อเส้นทางสู่สันติภาพ” วาระครบรอบ 79 ปี วันสันติภาพไทย ที่หอ  
ประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์...● 11.00 น.  
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “แพรวพัสตรา บรมราชินีนาถ”  
ชมนิทรรศการวันผ้าไทยแห่งชาติ ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด  
ที่พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน...● 13.00 น. สำนักงาน  
อัยการสูงสุด อบรมพัฒนาทักษะการดำเนินคดีฟอกเงินและ  
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประจำปี 2567 ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม  
เอมเมอรัลด์...●

นายเจ็ดอักษร



วิรัตน์ แสงทองคำ

<https://viratts.com>

# ผู้ยึดครอง : มุมมองและที่เป็นไป

เรื่องราว “ซาใหญ่” แห่งยุค “ผู้ยึดครอง” เป็นเรื่องน่าสนใจ  
ติดตามอยู่เสมอ

หนึ่งในเรื่องราวนั้นๆ ย่อมสะท้อนพลังอำนาจแผ่ขยายอัน  
พิเศษ กลายเป็นบุคลิกเฉพาะสังคมไทยไปแล้วก็ได้ และเชื่อ  
ว่าผู้อ่านมติชนสุดสัปดาห์จะสามารถมองเห็นทิศทางธุรกิจ  
ไปสู่มิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง

นั่นคือ ธุรกิจสื่อสารสำคัญของสังคมไทย ในที่สุดเหลือ “ผู้  
เล่น” ทรงอิทธิพลเพียง 2 ราย “...จากยุคต้นเมื่อ 3 ทศวรรษ  
กับโฉมหน้า ‘ผู้เล่น’ หลายราย มี ‘ตัวละคร’ อันโดดเด่นหลาย  
รายในแต่ละภาคตอน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างซับซ้อน  
...โดยเฉพาะผ่านกระบวนการหลอมรวมกิจการหลายกรณี  
หลายครั้ง” ผมเคยสรุปภาพไว้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว

อันที่จริงกรณีข้างต้น เพิ่งนำเสนอไปอย่างไรก็ยังไม่มากนัก  
(โปรดอ่านเรื่อง “โอกาส ผู้ยึดครอง” มติชนสุดสัปดาห์ เมษายน  
2567) ว่าจะนำมาเทียบเคียงกับความเป็นไปในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา  
ด้วย

เกี่ยวข้องกับตรงกับสองบริษัท- **ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
(มหาชน)** หรือ **TRUE** และ **แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด  
(มหาชน)** มักเรียกกันว่า **AIS- ซื่อย่อหลักทรัพย์-ADVANC**

เป็นภาคต่อสำคัญต่อเนื่องมาตั้งแต่คณะกรรมการกิจการ  
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
หรือ กสทช. ไฟเขียวให้ TRUE กับ DTAC ควบรวมกัน (มี  
มติเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งได้ใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่า  
กระบวนการจริงเริ่มต้น (ต้นปี 2566)

ผ่านมาก็ไม่ถึงปี กสทช. มีมติอีกครั้ง (10 พฤศจิกายน 2566)  
ให้กิจการโมบายล์ของ AIS เข้าซื้อธุรกิจ 3BB (บริษัท ทริปเปิ้ลที  
บรอดแบนด์ จำกัด) และควบรวมธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  
เข้าด้วยกัน

เมื่ออ้างอิงดัชนีสำคัญทางธุรกิจผ่านสถิติผู้ใช้บริการ ผ่านช่วง  
เวลาหนึ่งๆ เชื่อว่าจะให้ภาพหลายมิติ ทั้งการแข่งขันท่ามกลาง  
สภาวะตลาดที่เป็นไป ด้วยจำกัด “ผู้เล่น” และให้ภาพใหญ่ทาง  
สังคมไทยได้ด้วย



## หนึ่ง-ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

**T**RUE- ณ สิ้นปี 2566 ฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
เพิ่มขึ้น 0.5 ล้านเลขหมาย เป็น 51.9 ล้านเลขหมาย  
หรือเติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อยจากไตรมาส 3 ปี 2566 และจาก  
ณ สิ้นปี 2565 พอมาถึง ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2567 ฐานผู้ใช้  
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กลับค่อยๆ ลดลงเหลือเพียง 51 ล้าน  
เลขหมายแทบจะถ่วงๆ

AIS- ณ สิ้นปี 2566 ฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 44.6  
ล้านเลขหมาย ลดลงไปถึง 1.4 ล้านเลขหมาย “เป็นผลจากผู้ใช้  
บริการเติมเงินที่ลดลง 1.5 ล้านเลขหมาย ในขณะที่ผู้ใช้บริการ  
แบบรายเดือนเติบโตขึ้น 155,000 เลขหมาย การลดลงของผู้  
ใช้บริการสุทธิเป็นผลมาจากกลยุทธ์มุ่งเน้นไปยังผู้ใช้บริการที่มี  
คุณภาพ ประกอบกับการเข้มงวดของกระบวนการยืนยันตัวตน  
ในกลุ่มผู้ใช้เงินเติมเงิน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ กสทช.”

ด้วยเหตุปัจจัยข้างอ้างอิงในเวลานั้น พอมาถึง ณ สิ้นไตรมาส  
2 ปี 2567 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เพิ่มขึ้นพอสมควร เป็น  
45.6 ล้านเลขหมาย

## สอง-ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต



# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 353

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 16 - พุธสัปดาห์ 22 สิงหาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2296

หน้า: 30(เต็มหน้า)

Col.Inch: 98.84 Ad Value: 34,890.52

PRValue (x3): 104,671.56

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: วิรัตน์ แสงทองคำ: ผู้ยึดครอง : มุมมองและที่เป็นไป

**บ**างพาณิชย์ให้บริการอินเทอร์เน็ต (broadband internet) ตามข้อมูลเมื่อ AIS คบรวมกับ 3BB (เส้นไตรมาส 3 ปี 2566) มีฐานผู้ใช้บริการ 4.68 ล้านราย

ขณะคู่แข่งสำคัญ- TRUE มีฐานผู้ใช้บริการ 3.79 ล้านราย ขณะ ณ สิ้นปี 2566 อาจเรียกได้ว่าเป็นไปงเดิมก็คงได้ (AIS 4.7 กับ TRUE 3.8 ล้านราย)

เมื่อผ่านไปถึงครึ่งปี 2567 สำหรับ AIS แล้ว มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเกือบทะลุ 4.9 ล้านราย ขณะที่ TRUE ลดลงเหลือตัวเลขเกือบกลมๆ ที่ 3.7 ล้านราย

ทั้งนี้ ณ ที่นี้ไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังถึงผลประกอบการโดยรวม โดยเฉพาะบรรทัดท้ายๆ ว่าด้วยผลกำไร ซึ่งปรากฏว่า AIS ดีกว่า TRUE ค่อนข้างมาก ด้วยกรณี TRUE มีเหตุเกี่ยวกับกระบวนการควมรวมอย่างที่ยังไม่เสร็จสิ้น ตัวเลขทางการเงินอาจไม่สะท้อนภาพที่เป็นไปได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม แค่นี้ที่อ้างถึงข้างต้น เชื่อว่าคงไม่เป็นที่พอใจนัก สำหรับผู้นำรุ่นใหม่- รุ่นที่ 3 อันกระฉับกระเฉง ของตระกูลเจียรวนนท์

**ท**ากดูภาพรวมในช่วงราว 1 ปีที่ผ่านมา พอจะเห็นภาพรวมทั้งสังคมไทย ฐานผู้ใช้บริการทั้งโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต สะท้อนภาพอันทรงพลังทางธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงผู้คนในสังคมอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ทั้งนี้ มาถึงช่วงเวลาหนึ่งซึ่งขยายตัวอย่างจำกัด ไม่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ

แล้ว “ขาใหญ่” ทั้งสองมองปรากฏการณ์ข้างต้นเชื่อมโยงกับสถานการณ์ภาพใหญ่แตกต่างกันออกไปอย่างไรหรือไม่ ในช่วงที่ผ่านมาและจากนี้ไป

ว่าด้วยมุมมองภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวเนื่อง เทียบเคียงกันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองกิจการดูไม่ได้แตกต่างกันนัก

“การเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการทำอะไร ท่ามกลางปัจจัยเชิงบวกของเศรษฐกิจมหภาค การเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว ทำให้การไหลกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 4 ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากการลดลงของอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า” (TRUE)

และ “ปี 2566 เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้พอสมควร ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเกิดจากการขยายตัวของภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ในขณะที่ยังเผชิญความท้าทายในด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มรากหญ้า” (AIS)

**ว**่าด้วยมุมมองไปข้างหน้าในเวลานั้น (เมื่อปลายปี 2566 เช่นเดียวกัน) คงเป็นไปเชิงบวก เชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจยังคง

คงเปิดกว้าง

“อุตสาหกรรมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น นอกจากนั้นเทคโนโลยี 5 G ยังเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยผู้ให้บริการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่าย 5 G ของตนทั้งในด้านคุณภาพและความครอบคลุม และยังคงความพยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมีการใช้งานระบบ 5 G เพิ่มขึ้น เป็นผลให้จำนวนผู้ใช้บริการ 5 G เติบโตอย่างก้าวกระโดด” AIS นำเสนอบทวิเคราะห์ที่ข้างต้นไว้อย่างตั้งใจ

ส่วนความเป็นจริงที่ผ่านมามองจะไม่ตอบสนองอย่างที่คาดไว้เท่าที่ควร

“ไตรมาส 2/2567 เศรษฐกิจประเทศไทยสะท้อนภาพการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการฟื้นตัวของภาคบริการและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ขณะที่ยังเผชิญความท้าทายจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้า...” สรุปมุมมองกว้างๆ ล่าสุดของ AIS (อ้างจาก “บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2567”)

ส่วนช่วงเวลาที่เหลือของปี 2567 มุมมองจึงเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น

“ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ยังคงมุมมองการเติบโตในระดับเดิมจากปัจจัยเชิงฤดูกาลในไตรมาส 3/2567 และความไม่แน่นอนของแนวโน้มทางเศรษฐกิจไทย ซึ่งรวมถึงการปรับประมาณการของ GDP ไทยเติบโตในระดับที่ต่ำลง การเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือน และสัญญาณการฟื้นตัวของผู้บริโภคกลุ่มเปราะบาง”

**บ**เมื่อเทียบกับ TRUE แล้ว (อ้างจาก “บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2567” เช่นกัน) ดูเหมือนว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาไม่เป็นใจเท่าที่ควร

“ในไตรมาส 2 ปี 2567 ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการลงทุณาการรัฐที่ลดลง การใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง และการส่งออกที่ลดลง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากปัจจัยฤดูกาล ในขณะที่การไหลกลับเข้ามาของแรงงานต่างด้าวยังคงทรงตัว” บทวิเคราะห์ซึ่งเชื่อว่าพาดพิงถึงดัชนีธุรกิจข้างต้น ค่อนข้างเป็นไปเชิงลบมากกว่า

อย่างไรก็ดี หวังว่าช่วงเวลาต่อจากนี้จะดีขึ้น “คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาครัฐจะสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ประกอบกับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว และการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน”

ความเป็นไป และมุมมองของ “ขาใหญ่” เป็นสิ่งที่ใคร่ครวญ ●